

KHAI MẠC TRONG THỂ KỶ HỢP THỨ 11...*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 24/3, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỷ hợp thứ 11. Đây là kỷ hợp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 8/4, tại kỷ hợp này Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn một số chức danh trong bộ máy nhà nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỷ hợp thứ 11 vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực, đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính

phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn những khó khăn, thách thức đan xen; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc. Kỳ hợp này là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các

lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới. Có thể nói, đây là kỳ hợp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Về Chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động:

Một là, dành thời gian thảo luận, đánh giá, đánh giá công tác khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hai là, xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, bổ chức một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.

Ba là, xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghe các báo cáo về: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3/2021. Nghiên cứu, xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngày sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc

hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tông Thị Phong, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem phim "Quốc hội khóa XIV: Những thành tựu và dấu ấn nổi bật". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

* Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VŨ SƠN TÙNG*(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)***50 SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP...***(Tiếp theo trang 1)*

Chiều ngày 24/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và tiến các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong đợt này, Bộ Tư lệnh BĐBP tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình lựa chọn 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, tất cả các đồng chí được tăng cường đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.



50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng viên và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý chí quyết tâm của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp BĐBP tỉnh đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và tinh nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ chiến đấu thời bình nên mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải nêu cao tinh thần "Chống dịch như chống giặc", phát huy truyền thống quê hương, truyền thống BĐBP Thái Bình, xác định tốt tư tưởng, bám địa bàn, bám cơ sở, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng với sự rèn luyện và trách nhiệm của mình, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tăng cường đợt này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí đề nghị lãnh đạo, chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên giáo dục, quán triệt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tăng cường cũng như bảo đảm tốt các chế độ, chính sách theo quy định để các đồng chí yên tâm làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà động viên và tiễn các đồng chí lên đường thực hiện nhiệm vụ.

TẮT ĐẠT**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...***(Tiếp theo trang 1)*

Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 741 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên với trên 400.000 học sinh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được chú trọng, đặc biệt Thái Bình là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 và mô đun 2 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Về chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đúng kế hoạch dạy học; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trường học, xây dựng trường học an toàn; phòng, chống bạo lực học đường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; thực hiện nghiêm quy định ứng xử trong trường học.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp trong một số lĩnh vực như: thiếu phòng học, thiếu giáo viên, số lượng nhóm trẻ độc lập ngoài công lập chưa được cấp phép còn nhiều, tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong những năm qua. Để khắc phục hạn chế, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, tham mưu UBND tỉnh về việc quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng việc chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học 2021 - 2022; song song với đó, cần quan tâm triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bảo đảm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng phải phù hợp với điều kiện của tỉnh. Rà soát các quy định và có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế của ngành như: quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học, kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm trái quy định; từ đó đề xuất điều chỉnh nội dung các quy định đã ban hành bảo đảm phù hợp với tình hình hiện tại. Quan tâm hơn nữa đến giáo dục hướng nghiệp, định hướng, phân luồng học sinh. Về việc xã hội hóa giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá lại quá trình thu nhập xã hội hóa của các đơn vị, trên cơ sở đó phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề án xã hội hóa giáo dục trình UBND tỉnh. Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm thực hiện việc bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 bảo đảm công khai, minh bạch để các nhà trường sớm có kế hoạch ôn tập cho học sinh.

THẨM ĐỊNH XÃ ĐẠT CHUẨN...*(Tiếp theo trang 1)*

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định thống nhất hai xã An Khê và Quỳnh Bào có bản hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CỦA BAN BÍ THƯ...*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 24/3, Ban Chỉ đạo 26 tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 1593. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 26; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 26; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 26 dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND

tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 26 trình bày Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

Ngày 9/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 89-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 26) thay thế Quyết định số 1593-QĐ/TU, ngày 13/4/2020 thành lập Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, du luận xã hội quan tâm. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 1593 đã tích cực,

chủ động, chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, du luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm; tập trung xây dựng chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh. Kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc trên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; không xuất hiện các ý kiến, quan điểm tiêu cực, trái chiều trên các trang mạng xã hội. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo 1593 thời gian qua đã tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW và các quy định của pháp luật. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật được tăng cường. Các hoạt động của Ban Chỉ đạo 1593 nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm ngày càng được củng cố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 26 yêu cầu thời gian tới các ngành, các địa phương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và căn cứ tình hình thực tế địa phương triển khai thực hiện

có hiệu quả các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 26 đề ra. Nghiên cứu, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, du luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm túc, dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, du luận xã hội quan tâm diện Ban Chỉ đạo 26 theo dõi, chỉ đạo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử các vụ án diện Ban Chỉ đạo 26 theo dõi, chỉ đạo.

PHẠM HÙNG**DỊCH COVID-19 ĐÃ CƠ BẢN ĐƯỢC KIỂM SOÁT...***(Tiếp theo trang 1)*

ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 233 trường hợp. Để phòng, chống dịch Covid-19 chủ động bằng việc tiêm vắc-xin, ngành Y tế đã tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch tiêm vắc-xin. Theo dự thảo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2022 bảo đảm khoảng 20% dân số trên địa bàn tỉnh tiêm vắc-xin khi có đủ nguồn vắc-xin và hướng tới mục tiêu 70% dân số được tiêm trong những năm tiếp theo. Dự kiến, tổng số điểm tiêm trên toàn tỉnh là 323 điểm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến

để xuất các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, trong đó tập trung phòng, chống dịch tại nơi công cộng, doanh nghiệp, trường học; triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Dù dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng không được chủ quan, lơ là. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và chủ động phương án khi có diễn biến mới; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm thống

diệp "5K" của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp quản lý tốt các cơ sở cách ly, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép và doanh nghiệp cho người nhập cảnh trái phép vào làm việc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện nghiêm thông điệp "5K", ghi nhận kỹ khách hàng để sẵn sàng cho việc truy vết khi cần thiết; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những nơi tập trung đông người khác phải có phương án phòng, chống dịch cụ thể, tự đánh giá nguy cơ để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của trung ương để tham mưu cho tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm tra không để xảy ra nhiệm vụ Covid-19 tại các cơ sở y tế. Cùng với đó phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, cần thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, ngành Y tế tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tiêm vắc-xin bảo đảm phù hợp với tình hình của tỉnh. UBND các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế địa phương, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp "5K" và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát những người có nguy cơ nhiễm Covid-19, nắm chắc đi biến chứng trên địa bàn; kiểm soát tốt người cách ly tại gia đình, người hoàn thành thời gian cách ly tập trung về địa phương. Công an tỉnh và các ngành liên quan phối hợp với các địa phương chủ động rà soát, phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Các cơ quan truyền thông trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch để người dân yên tâm, chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

* Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng ngày 24/3, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệp, thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, từ việc tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã đề xuất, đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiều công trình, phần việc thanh niên, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của các cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua được các cấp bộ đoàn trong Khối triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn với việc đưa nghị quyết đại hội đảng, đại hội đoàn các cấp đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, biểu dương.

Trong giờ phút thiêng liêng, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ.

* Sáng ngày 24/3, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), tuyên dương "Đoàn cơ sở 3 chủ động", bí thư chi đoàn tiêu biểu.

Các đại biểu đã ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quỳnh Phụ đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào xung kích, tình nguyện. Các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia phát

triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giới thiệu nhiều thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Tại chương trình, Cầu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế huyện Quỳnh Phụ đã ra mắt với nhiệm vụ tạo môi trường thực tiễn phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện thanh niên, cùng đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên địa phương khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã tuyên dương khen thưởng 10 tập thể, 8 cá nhân đạt nhiều thành tích trong hoạt động đoàn.

* Chiều ngày 24/3, Huyện đoàn Thái Thụy tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2021.

Cùng với tuổi trẻ cả nước và tỉnh Thái Bình, các thế hệ đoàn viên, thanh niên huyện Thái Thụy đã phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều phong trào đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng xã hội như: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo... và các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp... Nhiều mô hình mới, cách làm hay được ghi nhận, đánh giá cao và nhân rộng.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Thái Thụy tuyên dương 56 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2021 và đón nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn.

NHÓM PHÒNG VIÊN